

อ น า ค ต

เศ ร ช ฐ กิจ ไ ท ย

ภ า ย ไ ต้ ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ช ย น

กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดงาน "อนาคต เศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน" ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน นิทรรศการเกี่ยวกับคลัสเตอร์อุตสาหกรรม และธุรกิจ ASEAN Pavilion คลินิกให้คำปรึกษาด้านการค้าและการลงทุน การสัมมนา การจำหน่ายสินค้า OTOP คุณภาพสูง และสินค้าธงฟ้า ตลอดจนการจัดกิจกรรมและการแสดงพิเศษ



ส่วนที่ 1 ประชาคมอาเซียน

ในส่วนนี้เป็นการเล่าเรื่องในภาพรวมโดยกล่าวถึง การรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลกกำเนิด ของอาเซียนที่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 รวมทั้ง วิวัฒนาการความร่วมมือที่ผ่านมา โดยปัจจุบันอาเซียน ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา และกำลังมุ่งสู่การเป็น ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม นอกจากนี้ เพื่อที่จะเชื่อมโยง ประชาคมทั้ง 3 ประชาคม และสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ให้เป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน ในปี 2552 อาเซียนโดยประเทศไทยได้ริเริ่ม ให้มีการเชื่อมโยงในอาเซียน หรือ ASEAN Connectivity และจัดทำแผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) โดยอาเซียน จะเชื่อมโยงกันใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) การเชื่อมโยงทางกายภาพ

มุ่งเน้นการสร้างเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 2) การเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ มุ่งเน้นการสร้างเชื่อมโยงในด้านกฎระเบียบที่จะช่วย อำนวยความสะดวกกระบวนการทำงานของหน่วยงาน ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3) การเชื่อมโยงของประชาชน มุ่งเน้นการสร้างเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยการ ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างกันทางวัฒนธรรมและสังคม ของประเทศสมาชิกอาเซียน

ส่วนที่ 2 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

ASEAN Political-Security Community : APSC

นำเสนอเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของเสาการเมือง และความมั่นคง โดยเป้าหมายสำคัญ คือ การทำให้อาเซียน เป็นประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาค่านิยมและ บรรทัดฐานร่วมกัน เป็นภูมิภาคที่มีความเป็นเอกภาพ สงบสุข แข็งแกร่ง รวมทั้งมีพลวัตและมองไปยังโลกภายนอก ที่มีการรวมตัวและมีลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น และมีวิสัยทัศน์ของการสร้างประชาคม คือ ให้ความ ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนพัฒนา

วิสัยทัศน์ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

เป็นองค์กรที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุน แนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ สังคมอย่างใกล้ชิด และแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งครอบคลุมการลักลอบค้า ยาเสพติด การค้ายาเสพติด โจรสลัด การลักลอบขนอาวุธ การฟอกเงิน การก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงาน หลักที่ทำหน้าที่ดูแลการเมืองและความมั่นคงนี้

ส่วนที่ 3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC

เสาสังคมและวัฒนธรรมจะมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลัก การโดยมีเป้าหมายสำคัญ คือการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีสังคมที่รับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้เกิดเป็นสังคมที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน (Caring and Sharing Society) ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และสวัสดิการของประชาชนดีขึ้น ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของอาเซียน โดยมีแนวทางการดำเนินงานหลัก 6 ประการ ได้แก่ การพัฒนามนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม

สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน และการลดช่องว่างทางการพัฒนา รวมทั้งได้นำเสนอการดำเนินงานที่สำคัญของเสาสังคมและวัฒนธรรมด้วย

ส่วนที่ 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ASEAN Economic Community : AEC

นิทรรศการในส่วนของ AEC เป็นเนื้อหาส่วนใหญ่ของงานนิทรรศการในครั้งนี้ โดยได้กล่าวถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่านับเป็น FTA ซึ่งมีความลึกและกว้างกว่า FTA โดยทั่วไป แผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) กำหนดว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว 2) การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 3) การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก รวมทั้งได้เล่าถึงความคืบหน้าการดำเนินการที่สำคัญในแต่ละด้าน เช่น อาเซียนได้ลดภาษีศุลกากรขาเข้าเกือบทั้งหมดลงเหลือร้อยละ 0 แล้ว การจัดตั้งระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) โดยจะเชื่อมระบบของ

ทุกประเทศเป็นระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) การทยอยเปิดเสรีการค้าบริการอย่างต่อเนื่อง การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมด้านคุณสมบัติวิชาชีพของอาเซียน 8 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี นักสำรวจ สถาปนิก วิศวกร และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การจัดทำคู่มือเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายการแข่งขันสำหรับนักธุรกิจ และจัดทำเว็บไซต์ด้านการแข่งขัน การทำเว็บไซต์ด้านการช่วยผู้บริโภคเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าไม่ปลอดภัยระหว่างประเทศสมาชิก การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและวิชาการกับประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียน ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ และสถานะการจัดทำความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศต่างๆ เป็นต้น

ส่วนที่ 4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ)

นอกจากนี้ ยังมีมิติที่หันอธิบายถึงขั้นตอนการตรวจสอบ อัตรากาชาสีศุลกากร และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้กรอบอาเซียน เพื่อให้ผู้ชมงานเกิดความเข้าใจและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงโอกาสจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทยที่จะขยายตลาดได้มากกว่าประเทศอื่น เนื่องจากความมีศักยภาพของไทย ช่วยให้สามารถแสวงหาปัจจัยการผลิตที่หลากหลายและราคาถูกลง เช่น แรงงานวัตถุดิบ มาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีโอกาสในการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จากความร่วมมือภายใต้อาเซียน อย่างไรก็ตาม มีความท้าทายหลายประการที่ไทยจะต้องก้าวข้ามไปได้ เช่น การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพิ่มและมีเอกลักษณ์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีต้นทุนที่มี

ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรม การวิจัยและการพัฒนา พัฒนาแรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพแรงงาน ปรับปรุงโครงสร้างกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาและการแข่งขัน เป็นต้น

ส่วนที่ 5 การดำเนินการของไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ในที่สุดท้ายได้เล่าถึงการดำเนินการตามพันธกรณีของไทยเพื่อไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในทั้งสามเสาว่าได้มีการดำเนินการหลายอย่าง เช่น การปรับปรุงระบบยุติธรรม การส่งเสริมธรรมาภิบาล การออก/ปรับปรุงกฎหมาย การสร้าง/ปรับปรุงด้านการค้าชายแดน 40 แห่งทั่วประเทศ การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window) การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน และภาษาอื่นๆ การสร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา อาทิ ปรับเวลาเปิด-ปิดภาคเรียน การจัดหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพร่วมกับ สปป.ลาว และเวียดนาม เป็นต้น

การจัดงานในครั้งนี้ นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยมีผู้ให้ความสนใจกว่า 15,000 คน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ สถาบันการศึกษารวมถึงนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป



Department of Trade Negotiations
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

อาคาร 2 เลขที่ 44/100 ถนนพหลโยธิน 1 ตำบลกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ (66) 2507 7555 โทรสาร (66) 2547 5630-1